



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด - ๑๙
(Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19)) (ฉบับที่ ๒)

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อ และอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งขณะนี้พบการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว และแถลงการณ์สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จึงเห็นสมควรกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จึงประกาศปิดทำการชั่วคราว ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ โดยมีเงื่อนไขและมาตรการดังต่อไปนี้

๑. จัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาในรูปแบบออนไลน์ หากมีการวัดและประเมินผลระหว่างเวลาที่กำหนดไว้ตามประกาศนี้ ให้ผู้สอนพิจารณาปรับรูปแบบการวัดและประเมินผลโดยใช้วิธีการอื่นนอกจากการทำข้อสอบในห้องสอบหรือการอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม เช่น การสอบในรูปแบบออนไลน์ (Online Examination) การมอบหมายงาน (Assignment) การทำรายงาน (Report) หรือการทำข้อสอบนอกห้องสอบ (Take - home Examination) หรือการวัดและประเมินผลเป็นระยะ ระหว่างที่มีการเรียนการสอนโดยไม่มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งหน้า

๒. บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนตามพันธกิจสามารถปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัยของตนเอง (Work from Home) ทั้งนี้ ต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ และพร้อมรับการติดต่อหรือสั่งการจากผู้บังคับบัญชา ตลอดจนรักษาระเบียบวินัยในการปฏิบัติงานโดยเคร่งครัด โดยความเห็นชอบของคณบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสถาบัน และให้รองอธิการบดีที่เกี่ยวข้องกำกับดูแล

๓. สำหรับบุคลากรประเภทอื่น ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขพันธสัญญา สามารถสลับเวลาทำงานหรือสถานที่ปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของรองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาหน่วยงาน

๔. บุคลากรทุกประเภทดังกล่าวข้างต้น ทั้งที่มาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และสถานที่พักอาศัยของตนเอง จะต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา และประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และประกาศอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

๕. นักศึกษาหลีกเลี่ยงการออกจากสถานที่พักอาศัย การเดินทางไปยังที่ชุมนุม ชุมชน หรือการพบปะบุคคลอื่นโดยไม่มีเหตุจำเป็น และมีหน้าที่ติดตามข่าวสารจากมหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิด

๖. หากคณะ สำนัก สถาบัน และมหาวิทยาลัย มีภารกิจหรือกิจกรรมอื่นใดที่มีความจำเป็นเร่งด่วนระหว่างเวลาดังกล่าวที่ต้องดำเนินการ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสถาบัน และรองอธิการบดีที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ให้รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสถาบัน ที่เกี่ยวข้องกำกับดูแล การปฏิบัติงานของบุคลากรที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาโดยเคร่งครัด และสามารถกำหนดแนวปฏิบัติอื่นที่ สอดคล้องได้ กรณีที่มีปัญหาให้แจ้งอธิการบดีทราบโดยเร็ว อนึ่ง หากมีสถานการณ์เปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัย อาจประกาศมาตรการหรือแนวปฏิบัติอื่นเพิ่มเติม

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิวัต กลิ่นงาม)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา